
๑ 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายศักดิ์ดา  อุปค า  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๔ นายอนุพงษ ์ ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๕ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๘ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๙ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๐ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๑ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
12 จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง หมายเหตุ 
  ๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลาป่วยด้วยโรคนิว่ในไตด้านซ้าย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายประสวย  ค าอินต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 
  2 นายอภิชาติ  สุภากุล  ก านันต าบลห้างฉัตร 
  3 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๕ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๖ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  8 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  9 นายศรีรัตน์  ใจสิน  ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 
10 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11 นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
12 นายสันทนา  ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 



๒ 
 

 ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
13 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม จึงขอ 
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนายศักดิ์ดา อุปค า ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 ณ บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายศักดิ์ดา อุปค า  1) ขอกล่าวสวัสดีกับทุกท่าน วันนี้ขอแจ้งว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 1 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แจ้งลาป่วยด้วยอาการปวดท้อง

กะทันหัน ตอนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้างฉัตร แต่การประชุมยังด าเนินต่อไปได้ 
เนื่องจากองค์ประชุมเกินครึ่ง จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

  2) ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัย ลมพายุพัดอย่างรุนแรงในเขตเทศบาลเรา และทางท่าน
นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาของเรา ก็ได้ลงพ้ืนที่ดูแลพ่ีน้อง
ชาวบ้านเป็นอย่างดี ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณท่านผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย  

 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2565 
 

นายศักดิ์ดา อปุค า - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีสมาชิก

สภาท่านใดแจ้งขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่หากมี ให้ยกมือพ้นศีรษะ
และเสนอถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  11 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาทา่นใดเห็นควร“รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือข้ึนครับ (11 เสียง) 
  - สมาชิกสภาท่านใด  “ไม่รับรองรายงานการประชุม”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ 
-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  (ลาป่วย 1 เสียง) 



๓ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายศักดิ์ดา อปุค า  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่าน
ระเบียบวาระนี้ไป 

 

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

๔.๑  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ในวาระนี้เป็นวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ สภาเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาลฯ จ านวน ๗ ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา 

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขอเรียนชี้แจงในที่
ประชุมสภาเพ่ือได้รับทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แล้ว ภายใน
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๒)  วันพุธ ที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖5   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันพฤหัสบดี ที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖5  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

รวมระยะเวลาการยื่นค าขอแปรญัตติ จ านวน ๒4 ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติ คือห้องปฏิบัติงาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ซึ่งภายใน
ระยะเวลาการเปิดให้เสนอค าขอแปรญัตติจนถึงเวลาสิ้นสุด ปรากฏว่า นางอ าไพ 
อวนศรี ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ยื่นค าขอแปรญัตติร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม  2565  เวลา  10.00 น. ดังนี้ 

 

ข้อ 1 ขอแปรญัตติลดงบประมาณ จ านวน 1,893 บาท จากเงิน
งบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ     
ห้างฉัตร ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน
งบประมาณตั้งจ่าย 51,760 บาท ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ประปา คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 49,867 บาท เนื่องจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ผู้รับเงินอุดหนุนได้แจ้ง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ มท 5308.4/หฉ. 34056/2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง



๔ 
 

 เสนอราคาค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านแม่ฮาว 
ซอย 2 (คุ้มเก๊าแพน) หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 49,866.02 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว จึงท าให้ยอดงบประมาณที่ตั้งไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงกว่ายอดเรียกเก็บ 
- ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวมประธานแปรญัตติฯ), 
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบลดงบประมาณ จ านวน 1,893 
บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร จ านวนงบประมาณตั้งจ่าย 
51,760 บาท  คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จ านวน 49,867 บาท 

 

ข้อ 2 ขอแปรญัตติ เพิ่มงบประมาณ จ านวน 1,893 บาท จากเงิน
งบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนงบประมาณตั้งจ่าย 400,000 บาท ตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย คงเหลือ
วงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 401,893 บาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ           
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายส าหรับการช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการก าจัดขยะ     
มูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  
- ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวมประธานแปรญัตติฯ), 
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบเพิ่มงบประมาณ จ านวน 1,893 
บาท ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนงบประมาณตั้งจ่าย 400,000 
บาท  คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 401,893 บาท 

  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาค าขอแปรญัตติ มีมติเอกฉันท์ 
เห็นชอบให้ปรับลดงบประมาณตามข้อ 1 และปรับเพิ่มงบประมาณ ตามข้อ 2 
ตามที่นางอ าไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เสนอ ด้วยเสียง     
๗ เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว มีมติ    
เอกฉันท์เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 เดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด นอกเหนือจาก
ค าแปรญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ด้วยเสียง 7 เสียง (รวม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง –ไม่มี-  จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือด าเนินการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ 3 ต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ - เป็นอันว่า การแปรญัตติในวาระที่ 2 มีค าแปรญัตติทั้งหมด 2 ข้อ ที่จะต้องให้สภา

พิจารณาลงมติว่าจะเห็นด้วยกับค าแปรญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร -   
แม่ตาลเสนอ และเห็นด้วยตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่ หรือจะเห็นด้วย



๕ 
 

 ให้คงไว้ตามร่างเดิมก่อนที่จะมีการแปรญัตติ ซึ่งใน 2 ข้อ มีทั้งขอแปรลดงบประมาณ
ที่ขอตั้งจ่ายและแปรเพ่ิมงบประมาณที่ขอตั้งจ่าย แต่โครงการก็ยังอยู่เหมือนเดิม ใน
ล าดับถัดไป ผมจะให้สภาเป็นผู้ พิจารณาค าแปรญัตติตามล าดับข้อ เพราะ
กระบวนการแปรญัตติมีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนของคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
ซึ่งได้ประชุมพิจารณากันแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพราะฉะนั้นล าดับต่อไป
ขอให้สภาได้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือ
เห็นด้วยให้คงร่างเดิมก่อนที่จะมีการแปรญัตติ  

ข้อ 1 ขอแปรญัตติลดงบประมาณ จ านวน 1,893 บาท จากเงิน
งบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ     
ห้างฉัตร ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน
งบประมาณตั้งจ่าย 51,760 บาท ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ประปา คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 49,867 บาท เนื่องจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ผู้รับเงินอุดหนุนได้แจ้ง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ มท 5308.4/หฉ. 34056/2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง
เสนอราคาค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านแม่ฮาว 
ซอย 2 (คุ้มเก๊าแพน) หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 49,866.02 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว จึงท าให้ยอดงบประมาณที่ตั้งไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงกว่ายอดเรียกเก็บ 

    

   - ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งหมด 11 เสียง รวมประธานสภาฯ 
   - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ตามที่ผู้บริหารได้เสนอและ

สภาได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว โปรดยกมือขึ้น  (ไม่มี) 
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบ  

ลดงบประมาณ จ านวน 1,893 บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร 
จ านวนงบประมาณตั้งจ่าย 51,760 บาท  คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่าย
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จ านวน 
49,867 บาท โปรดยกมือขึ้น  (11 เสียง รวมประธานสภาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ),     
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบลดงบประมาณ 
จ านวน 1,893 บาท อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร จ านวน
งบประมาณตั้งจ่าย 51,760 บาท  คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตาม
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 
49,867 บาท 

 

  ข้อ 2 ขอแปรญัตติ เพิ่มงบประมาณ จ านวน 1,893 บาท จากเงิน
งบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนงบประมาณตั้งจ่าย 400,000 บาท ตามแผนงานเคหะ
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 และชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย คงเหลือ
วงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 401,893 บาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ           
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายส าหรับการช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการก าจัดขยะ     
มูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง 
- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งหมด 11 เสียง รวมประธานสภาฯ 

   - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ตามที่ผู้บริหารได้เสนอและ
สภาได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว โปรดยกมือขึ้น  (ไม่มี) 

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบ  
เพ่ิมงบประมาณ จ านวน 1,893 บาท ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน
งบประมาณตั้งจ่าย 400,000 บาท  คงเหลือวงเงินงบประมาณท่ีขอตั้งจ่ายตามร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
401,893 บาท โปรดยกมือขึ้น  (11 เสียง รวมประธานสภาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ),     
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบเพิ่มงบประมาณ 
จ านวน 1,893 บาท ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนงบประมาณ  
ตั้งจ่าย 400,000 บาท  คงเหลือวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายตามร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
401,893 บาท 

 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ในส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เดิมที่ผู้บริหารเสนอมา และสภาได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว  

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เดิม ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม     
แต่อย่างใด นอกเหนือจากค าแปรญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
โปรดยกมือขึ้น  (11 เสียง รวมประธานสภาฯ) 

- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เดิม ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม     
แต่อย่างใด นอกเหนือจากค าแปรญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
โปรดยกมือขึ้น  (ไม่มี) 

 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ),     
ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) เห็นชอบยืนตามร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เดิม           
ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด นอกเหนือจากค าแปรญัตติของ
นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
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 ๔.๒ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

-  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 หรือไม่  

 

  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ    - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
    - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)  
  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เห็นชอบ ๑1 เสียง (รวมประธานสภาฯ),       
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
1 รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA 3P พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 454,750.-บาท ส าหรับติดตั้งในส านักงาน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
- หม้อแปลงชนิดแช่ในน้ ามัน (Oil Immersed Transformer) และต้องได้รับ
อนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก., ก าลังไฟฟ้าขนาด 160 KVA, แรงดันด้าน   
แรงสูง 22,000 โวลต์, แรงดันด้านแรงต่ า 400/230 โวลต์, ความถี่ 50 Hz, 
การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดไม่เกิน 370 วัตต์,  การสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ้าขณะมีโหลดที่ 75 องศาเซลเซียสไม่เกิน 2,100 วัตต์ จัดหานอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ใน
ท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งเป็นรายการใหม่ งบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ชุดละ 454,750.-บาท ส าหรับติดตั้งในส านักงาน



๘ 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เสนอ
ต่อที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ต้ังเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน     
1 รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA 3P พร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 454,750.-บาท ส าหรับติดตั้งในส านักงานเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขอจัดซื้อหม้อแปลงในครั้งนี้ สืบเนื่องจากว่า หม้อแปลง
ไฟฟ้าของเทศบาลเรามีการติดตั้งมานานแล้ว และตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลง     
หลายอย่าง การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ   
ซ่ึงในวิธีการงบประมาณจะต้องเป็นการขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ 
ตามท่ีเทศบาลได้สืบราคามาแล้ว ดังนั้น จึงต้องขอโอนงบประมาณ มาตั้งเป็นรายการ
ใหม่  มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 12,999,600.-
บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน   1,995,000.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน     454,750.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   1,540,250.-บาท 
 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) หม้อแปลง
ไฟฟ้า  จ านวน 454,750.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 
KVA 3P พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 454,750.-บาท ส าหรับ
ติดตั้ งในส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร แม่ตาล  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ หม้อแปลงชนิดแช่ในน้ ามัน (Oil Immersed Transformer) และต้อง
ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก., ก าลังไฟฟ้าขนาด 160 KVA, แรงดันด้าน  
แรงสูง 22,000 โวลต์, แรงดันด้านแรงต่ า 400/230 โวลต์, ความถี่ 50 Hz, การ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดไม่เกิน 370 วัตต์ , การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
ขณะมีโหลดที่ 75 องศาเซลเซียสไม่เกิน 2,100 วัตต์ จัดหานอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 4  เ รื่ อ ง  รู ป แ บ บ แ ล ะก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ร า ย รั บ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเรียนเชิญ
ทาง ผอ.กองช่าง ได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาล, ท่านคณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ผมขอเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบัน
เทศบาลใช้หม้อแปลงขนาด 50kva แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในส านักงานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 



๙ 
 

 ท าให้กระแสไฟฟ้าใช้เยอะ ท าให้เกิดการทิฟ ไฟดับบ่อย ไฟตกบ่อย ทางกองช่างจึงได้
ท าหนังสือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ซึ่งได้รับค าแนะน ามาว่า ให้
เปลี่ยนขนาดหม้อแปลงให้ใหญ่ขึ้นให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในส านักงาน 
โดยแนะน าให้ใช้ขนาด 160kva ทางกองช่างจึงได้น าเรียนกับทางผู้บริหารของ
เทศบาลว่าเราควรปรับปรุงหม้อแปลงให้ใหญ่ขึ้น ผมจึงให้นายช่างโยธาไปสืบราคา
ท้องตลาดดู ให้ท่านดูตามแคตตาล็อกที่ได้แนบให้ท่าน ประกอบไปด้วย ก าลังไฟฟ้า
ขนาด 160 KVA, แรงดันด้าน แรงสูง 22,000 โวลต์ , แรงดันด้านแรงต่ า 
400/230 โวลต์, ความถี่ 50 Hz, การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดไม่เกิน 
370 วัตต์, การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าขณะมีโหลดที่ 75 องศาเซลเซียสไม่เกิน 
2,100 วัตต์ ราคาที่ตั้งตามราคาท้องตลาดที่ได้สืบราคาไว้ เป็นเงินรวมทั้งหมด 
454,750.-บาท รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่ได้แนบให้ท่าน ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ ในการติดตั้งหม้อแปลง รวมไปถึงค่าธรรมเนียมในส่วนของการขอ
อนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนที่จะลงมติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายปริญญา  สุวรรณศร - ขอเรียนสอบถามว่า หม้อแปลงเก่าขนาด 50kva เทศบาลสามารถน าไปท า
ประโยชน์อะไรได้บ้าง หากรื้อถอนออกแล้ว จะน าไปน าไปจ าหน่าย หรือติดตั้งที่ใด  
มีแผนอย่างไรครับ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - ขออนุญาตตอบค าถาม เท่าที่วางแผนไว้ คงต้องเก็บไว้ก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมี
แผนว่าจะน าไปติดตั้งที่สวนสาธารณะอนันตยศ  แต่ในขณะนี้ สวนอนันตยศต้อง
เปลี่ยนแปลงสภาพจากทุ่งเลี้ยงสัตว์ให้เป็นสวนสาธารณะก่อน ซึ่งคงจะเก็บไว้ที่
เทศบาล ซึ่งแผนที่จะติดตั้ง ผมขอน าเรียนตามนี้ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร - ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า หม้อแปลงตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ กี่วันครับ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - เท่าท่ีได้รับค าแนะน าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ สามารถเก็บได้ 6 เดือน หากเลย
ก าหนด 6 เดือนต้องส่งไปตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งานที่บริษัทที่กรุงเทพฯ ต้องเสียค่า
ตรวจเช็คสภาพประมาณ 20,000-25,000 บาท  

 

นายสมยศ ไชยนันตา - เรียนท่านประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรี ,  ท่านที่ปรึ กษา, ท่านก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมยศ ไชยนันตา สมาชิกสภา
เขต 2 เราจะมีแนวทางในด้านงบประมาณเพ่ือความปลอดภัย จะใช้สายทองแดง 
หรือตู้โหลดที่มีมาตรฐาน การจัดงบประมาณในครั้งนี้ก่อนจะจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้รับเหมา มีการค านึงถึงความปลอดภัยหรือไม่  ตามประสบการณ์ของผม ซึ่งผมได้
ท าฟาร์มเลี้ยงไก่ จะต้องใช้สายทองแดงทั้งหมด ไม่เช่นนั้น จะไม่ผ่านมาตรฐานของ
ไฟฟ้าฯ ครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ในส่วนของท่าน สท.สมยศ ไชยนันตา 
นายกเทศมนตรีฯ สอบถามมาว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งมีความปลอดภัยหรือไม่ ตามที่มีการเสนอ

ราคา ทางผู้เสนอราคาได้ประสานการไฟฟ้าแล้ว ว่ามีความปลอดภัยและเป็นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้า 



๑๐ 
 

 นายทวิช จ าปาวัน - ขอให้ทุกท่านเปิดดูใบเสนอราคา ตามใบเสนอราคา ข้อ 3 ใช้สายทองแดง ตามที่
การไฟฟ้าก าหนดครับ 

 

นายสมยศ ไชยนันตา - ผมสอบถามเพ่ือให้มั่นใจว่า จะได้วัสดุอุปกรณ์ที่ดี ค านึงถึงความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ในเทศบาลด้วยครับ 

 

นายนเรศน์ ถาวร - ผมเห็นชอบกับการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ที่จะมาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 
เนื่องจากเทศบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ส านักงานเยอะพอสมควร การใช้
กระแสไฟฟ้าก็เยอะ หากยังใช้หม้อแปลงเดิม ก าลังไฟก็ไม่เพียงพอ ท าให้ไฟตก      
ไฟกระตุก ไฟดับบ่อย ซึ่งอาจท าให้อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานเสียหายได้ และเกิด
ความไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ผมจึงเห็นชอบที่จะโอนเงินงบประมาณ   
ในครัง้นี้ 

 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - ผมขอสอบถามว่า งบประมาณ 454,750.-บาท ครอบคลุมทั้งหมด ติดตั้งแล้ว
สามารถใช้ได้เลยใช่หรือไม่ครับ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - ระบบทุกอย่างรวมถึงการจ่ายไฟฟ้า รวมการติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส รวมค่าธรรมเนียม
ใช้ไฟ หากท าสัญญากับบริษัท เช่น บริษัท ก.  ท่านนายกฯ มอบอ านาจให้บริษัท ก. 
ไปด าเนินการกับไฟฟ้าโดยตรง เราจะไม่ยุ่งเก่ียวครับ 

 

นายศักดิ์ดา อปุค า - ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายเพ่ิม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการเสนอหรืออภิปรายเพิ่มอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ     - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 

160KVA3P  โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
 - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 

160KVA3P  (ไม่มี)  
  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เอกฉันท์ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 
160KVA3P พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 454,750.-บาท 
ส าหรับติดตั้งในส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เห็นชอบ ๑1 เสียง 
(รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอ าไพ อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้อง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี 
งบประมาณทั้งหมด 47,500,000 บาท ตัวดิฉันเองในฐานะผู้บริหารเทศบาล     



๑๑ 
 

 จะด าเนินการท างบประมาณ บริหารงบประมาณให้ดีที่สุด ให้คุ้มค่ากับเงิน
งบประมาณทุกบาท ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารทั่วไป การบริการชุมชน เศรษฐกิจ 
การเงิน เป้าหมายคือประชาชนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด เปรียบเทียบกับหน่วยงาน
อ่ืนอาจจะมีงบประมาณน้อยนิด มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถด าเนินการให้ได้
ตามที่ชาวบ้านเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นฝายชะลอน้ า ถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
อาจจะล่าช้าไปบ้าง เดือนหน้าเดือนกันยายน จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานที่
คั่งค้างก็ยังมีหลายอย่าง งานที่ชาวบ้านต้องการก็ยังไม่ส าเร็จ เป็นบางสิ่งบางอย่ าง   
ก็รีบด าเนินการอยู่ งบประมาณก็เข้ามาไม่ท่วมท้น งานโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท าได้ครบทุกโครงการ ในส่วนโครงการอ่ืนๆ ที่บริการ
ชาวบ้าน เงินอุดหนุนหน่วยงาน หมู่บ้าน ท าเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกโครงการ และ
ตอนนี้ได้งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาสองโครงการ งบเงินกองทุนไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งยัง
มีปัญหาในเรื่องของการถูกร้องเรียน แต่เทศบาลก็ได้ส่งโครงการไปของบประมาณ 
คือโครงการบ้านหัวหนอง, บ้านแพะดอนสัก และบ้านแม่ฮาว ในส่วนของการเจาะน้ า 
ถ้าหากว่าเจาะน้ าที่ยังไม่ได้ท า เนื่องจากงบประมาณมีน้อยกว่าราคากลาง ขณะนี้
ก าลังหางบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมา ก าลังหารือว่า หากลดปริมาณงานลง 
อาจจะไม่ทัน หรือไม่ได้ตามเป้าหมาย เช่นเจาะน้ าประมาณ 300 เมตร หากไปลด
ความลึกเหลือ 250 เมตร อาจจะไม่ตรงกับความต้องการ อาจได้น้ าที่ไม่ดี หรือ
ปริมาณน้ าที่ออกมาได้น้อย ก็ก าลังพยายามอยู่  ในส่วนของถนนหนทางก็อยากเรียน
ให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทราบว่า เทศบาลฯ ก็มีชาวบ้านมาร้องทุกข์ตลอด และ     
ตัวดิฉันเอง ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ต้องไปชี้แจงกับกรรมาธิการของ ป.ป.ช. ที่
อาคารรัฐสภา ประธานกรรมาธิการคือท่านเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ก็ต้องไปพบท่านและ
ชี้แจงต่อท่านโดยตรง ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องของ ป่า 84 และจากที่ประชุมหากมี  
ผู้ร้องเรียนในเรื่องของป่า 84 ก็ไม่สามารถท าได้เลย และในวันที่ 31 สิงหาคม 
2565 ก็จะมีการประชุมจากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ที่ศูนย์ฝึกลูกช้าง นายกฯ 
ทุก อปท. ต้องประชุมหารือกัน และน าข้อหารือ ยื่นต่อรัฐมนตรี ในส่วนของวาตภัยที่
เกิดข้ึน ของต าบลเรายังโดนไม่หนัก แต่ก็ขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้ลงพบเจอและช่วย
ชาวบ้าน แต่ก็มีชาวบ้านบางรายไม่ได้เสียหายจริง แต่มาแจ้งว่าเสียหาย พอไปสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ได้เสียหาย หรือเสียหายจากของเก่าบ้าง ช ารุดเองบ้าง ก็ขอฝาก
ท่านสมาชิกไปส ารวจด้วยกัน ในเรื่องน้ าท่วมก็ไม่มี และในเรื่องของน้ าท่วมที่มีการ  
ลงเฟสบุค ไลน์ ของบ้านปันง้าว ขอฝากท่าน สท. ว่า น้ าไหลไม่ทัน มีท่วมขังบ้าง แต่
พอเช้ามาน้ าก็แห้ง จะเหลือจุดเดียวคือซอยบ้านน้องแหม่ม ปีหน้าได้ด าเนินการให้
แน่นอน  น้ าขัง น้ าไหลหลากเป็นเรื่องปกติ เราต้องดูที่จะต้องแก้ไขที่จ าเป็นเร่งด่วน 
ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ร่วมมือในการลงพ้ืนที่ส ารวจ แต่โดนต าหนิทาง
โทรศัพท์ว่าได้กระเบื้องแค่ 3 แผ่น ความจริงอยากได้ 4 -5 แผ่น ก็ต้องตาม
ข้อเท็จจริงนะคะ ถ้าหากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ได้ ต้องตามที่เจ้าหน้าที่บอก ไม่เช่นนั้น
จะผิดระเบียบของทางราชการ โรงจอดรถหรือห้องครัวจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เรา
ต้องสร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้องชาวบ้านค่ะ เราต้องท างานด้วยกันอีกหลายปี ใน
ฐานะตัวแทนชาวบ้าน ก็ขอให้ทุกท่านท าให้เต็มที่ ขอบคุณค่ะ 

 
 

นายปริญญา  สุวรรณศร - ขออนุญาตติดตามเรื่องรถขยะ ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 



๑๒ 
 

 นางเพลินพิศ สองแคว - จากการที่ได้ติดตาม ก็เหมือนที่ได้ตอบไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ต้องรอหนังสือ
ตอบกลับจากกรมบัญชีกลางอย่ าง เดียว  ตามหนั งสือตอบข้อหารือ  หาก
คณะกรรมการอุทธรณ์ มีการประชุมเรียบร้อยแล้ว ต้องรอหนังสือตอบกลับ       
อย่างเดียว หากผลออกมาตามท่ีเราชี้แจงไป ก็สามารถเรียกบริษัทที่ชนะมาท าสัญญา 
และกันเงินงบประมาณไปจ่ายในปีงบประมาณ 2566 ค่ะ 

 

นายสมยศ ไชยนันตา - ผมขอเสริมในเรื่องการเจาะน้ าบาดาลบ้านหัวหนองและบ้านสถานี ผมได้หารือกับ
เพ่ือนของผมที่ได้ไปรับเจาะน้ าให้กับ อบต. และเทศบาล อ่ืน หลายๆ หน่วยงาน ได้
เปลี่ยนแบบท่อให้เป็นแบบ pvc จะไม่ใช้ท่อเหล็ก เพราะท่อเหล็กหากใช้ไปนานแล้ว
ก็จะเป็นสนิม จะมีตะกอนเกาะ  หากเปลี่ยนแบบได้ ก็อยากให้เปลี่ยน เพราะจะได้
ลดงบประมาณด้วย เพราะหลาย อบต., เทศบาล ก็ได้เปลี่ยนแบบมาใช้ท่อ pvc กัน
หมดแล้ว เพราะลดงบประมาณลงไปถึง 50% 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ในเรื่องของการเจาะน้ าบาดาลที่ผ่านมา กรณีบ้านแม่ฮาว ในแบบก็เป็นท่อเหล็ก 
หากเกิดการรั่ว  แก้ไขยากมากครับ ต้องให้ช่างจากจังหวัดเชียงใหม่มาแก้ให้ ก็ใช้
งบประมาณมากพอสมควร ฝากทางกองช่างน าไปพิจารณา ขอบคุณทาง สท.สมยศ    
ที่ได้แจ้งมา เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - จากกรณีที่ท่าน สท.สมยศ สอบถาม ผมไม่มีความรู้ในเรื่องของการจัดงบประมาณ 
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน
หัวหนองและบ้านสถานี เราขออนุมัติตั้งงบประมาณ โดยใช้แบบมาตรฐานของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งก าหนดไว้ว่า หากขุดเจาะลึก 150 เมตรลงไป จะต้องใช้     
ท่อเหล็ก และใบอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลที่เราได้ขอไว้แล้วเป็นท่อเหล็ก  แต่การ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ต้องดูวิธีงบประมาณ
ประกอบ จะขออนุมัติจากสภาเปลี่ยนแปลงแล้วท าเลยไม่ได้ครับ ใบอนุญาตขุดเจาะ
บ่อบาดาลที่ออกมาแล้วเป็นท่อเหล็ก หากจะขอเปลี่ยนเป็นท่อ pvc มันจะมีปัญหา
หรือไม่ คณะกรรมการที่พิจารณาออกใบอนุญาต ประชุมเดือนละครั้ง มีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน ผมก็เกรงว่าจะมีปัญหากับใบอนุญาตที่ออกมาให้หรือไม่ 
หลักส าคัญวิธีงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายการ ต้องดูเรื่องนี้เป็นส าคัญ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี  - ขอรับเรื่องนี้ไว้ก่อน และจะมาประชุมหารืออีกครั้ง ว่าการเปลี่ยนแบบที่ได้ขอ 
นายกเทศมนตรีฯ ใบอนุญาตไว้แล้ว เปลี่ยนแบบจากมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จากท่อ

เหล็กเป็นท่อ pvc จะได้หรือไม่ โครงการสองโครงการนี้เป็นงบประมาณที่กันไว้ 
โครงการที่ขอกันเงินไว้ ไม่สามารถเพ่ิมงบประมาณได้ แต่ในส่วนของการเปลี่ยนแบบ 
จะขอหารืออีกครั้ง ขอบคุณส าหรับค าแนะน าค่ะ 

 

นายสมยศ ไชยนันตา - ตามที่ผมได้หารือกับเพ่ือนมา ผมได้สอบถามมา สามารถเจาะลึกได้ถึง 300 เมตร
ครับ ส าหรับท่อ pvc ไม่มีปัญหาครับ ส าหรับการขออนุญาต ผมว่ากรมทรัพยากรน้ า
บาดาลไม่มีปัญหาครับ หากเราอธิบายให้ฟัง  งบประมาณที่เราตั้งไว้โครงการละ    
ห้าแสนกว่าบาท ผมว่าเพียงพอแน่นอนครับ หากเปลี่ยนแบบมาใช้ท่อ pvc 

 

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง - ในส่วนของประปา เราเข้าใจ ช่วงหลังมานี้ แม้แต่กรมทรัพยากรน้ าบาดาลไปเจาะ  
ที่ใด สังเกตว่าจะเป็นท่อ pvc ทั้งนั้น ผมว่าสิ่งส าคัญคือข้อมูลที่น าลงไปสู่ชาวบ้าน 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล เวลาจะเจาะจุดใด ความลึกเท่าได จะทราบหมดนะครับว่า



๑๓ 
 

 ควรจะเจาะจุดใด ในส่วนของท่อ ต้องมีความหนาของท่อ ถึงจะใช้ได้ หนา 13.8 
มิล. ส่วนท่อเหล็ก ไม่มีใครใช้แล้ว ต้องไปศึกษาระเบียบมาตรฐานของกรมทรัพฯ     
อีกครั้ง ในส่วนของงบประมาณของเราใช้ท่อเหล็ก และกันเงินงบประมาณไว้ ท าให้
ผู้รับจ้าง ไม่สามารถท าได้ ชาวบ้านก็เดือดร้อน พอเทศบาลประกาศหาผู้รับเหมาก็   
ไม่มีใครท า ก็ขอความเห็นใจด้วย ช่างไม่มีความรู้ก็ต้องหาข้อมูลมาให้ได้ การเจาะน้ า 
ต้องหาจุดเจาะก่อน ไม่ใช่จะเจาะที่ไหนก็ได้ เจาะลึกเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ าครับ แต่ส าหรับ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จะสามารถก าหนดจุดเจาะน้ าได้ และขอหารืออีกเรื่อง การ
เกิดวาตภัยต่างๆ คนที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กระเบื้อง 1-2 แผ่น ขอให้ชาวบ้านจัดการ
กันเองได้หรือไม่ หากลงส ารวจขอให้ 10 แผ่นขึ้นไป ขอฝากทางผู้น าด้วย การส ารวจ
ขอให้เห็นถึงความเสียหายจริง ๆ งบประมาณที่ใช้ไปก็เงินภาษีจากพ่ีน้องประชาชน 
อยากให้ชาวบ้านเห็นใจทางเทศบาลด้วย ขอหารือครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - การลงพ้ืนที่ส ารวจ ขอบคุณทางท่านสมาชิกที่ได้ช่วยกัน แต่การตอบค าถาม ขอให้ 
ประธานสภาฯ ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอบค าถาม หาก สท.ตอบ เกรงว่าชาวบ้านจะเข้าใจว่าเป็น

สมาชิกท่ีมอบให้ 
 

นายอภิชาติ  สุภากุล - ในฐานะของผู้น าหมู่บ้าน ขอขอบคุณทางเทศบาล, ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมลง
ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือวาตภัยที่ผ่านมา ผมขอแจ้งให้ทราบว่า อ านาจหน้าที่
ในการลงส ารวจ อยู่ที่เจ้าหน้าที่  และขอบคุณเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยด้วยที่    
ลงส ารวจตั้งแต่แปดโมงเช้า  ผมได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบแล้วว่าอ านาจในการจะให้
ความช่วยเหลือว่าจะได้เท่าไหร่ อยู่ที่เจ้าหน้าที่ครับ 

 

นายศรีรัตน์ ใจสิน - ผมนายศรีรัตน์ ใจสิน ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ตามที่ทราบกันว่า คนรักก็มี    
คนชังก็มี แต่ว่าคนที่ชัง ก็มาร้องเรียนกัน ท าให้หมู่บ้านเสียผลประโยชน์ กว่าจะได้
งบประมาณมาอีกก็ต้องรอ และวาตภัยที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ลงไป
ส ารวจ บ้านของผมก็โดนครับกระเบื้องปลิวไปสิบกว่าแผ่น มีต้นไม้หักโค่นประมาณ 
3-4 จุด ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตัดให้เรียบร้อย ในฐานะผู้น าหมู่บ้านต้องขอขอบคุณ
เทศบาลเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการร้องเรียน หมดความสามารถของผม แต่ผมก็
ได้เกริ่นกับชาวบ้านในการประชุมหมู่บ้านว่า คนๆ นี้ไม่หวังดีกับหมู่บ้านหัวหนอง  
ของเรา เพราะเสียประโยชน์ทั้งหมู่บ้าน ผมเคยแจ้งว่า หมู่บ้านอ่ืนเขาอิจฉาเราที่
หมู่บ้านของเราได้งบประมาณจากส่วนอ่ืนมาพัฒนาหมู่บ้าน แต่ก็มีคนมาร้องเรียน 
สุดท้ายคนที่ร้องเรียนก็ไม่สามารถหางบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านได้ ผมไม่ได้ว่าใคร 
เพราะไม่มีหลักฐาน ผมขอฝากทางสมาชิกสภาทั้งสองเขต บ้านหัวหนองมีความ
เดือดร้อนที่สุดคือเรื่องน้ าประปา น้ าประปาของหมู่บ้านตอนนี้ความลึกอยู่ที่ 59 
เมตร ตอนที่เจาะใหม่ 98 เมตร ที่ทราบเพราะซับเมอร์สไหม้ เราค านวณที่ตัวซับ
เมอร์ส จึงทราบข้อมูล 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ผมขอกล่าวถึงการช่วยเหลือวาตภัย ว่า จะช่วยอย่างไร กระเบื้อง 1 แผ่น 2 แผ่น 5 
แผ่น ฐานอันไหนเหมาะสม เรามาดูหลักของการช่วยเหลือก่อน การแจกกระเบื้อง
ไม่ได้ให้ทุกอาคาร ระเบียบให้เฉพาะที่พักอาศัย เพราะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
จ านวนกแ็ผ่น หากมองว่า 1 แผ่นไม่ได้กระทบกับการนอนจะไม่ให้ก็ได้ ก็ถือว่าได้ครับ 
อยู่ที่หลักการ คือไม่กระทบกับการใช้ชีวิต ในการนอนหลับ การช่วยเหลือ ส ารวจ      
ก็อาจจะแจ้งว่า จะช่วยเหลือที่เสียหาย 10 แผ่นขึ้นไป ก็เป็นผลดีกับเจ้าหน้าที่ที่ออก



๑๔ 
 

 ส ารวจด้วย ผมจะน าไปหารือและจะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ส าหรับอีกเรื่องคือ จะ
ขอมติจากที่ประชุมสภา รายงานการประชุมสภาในวันนี้ จะต้องใช้ประกอบการขอ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เสนอนายอ าเภอห้างฉัตร  รายงานการประชุมสภาหากจะน าไปใช้ได้จะต้องได้รับการ
รับรองจากสภาเทศบาล ซึ่งจะต้องมีการประชุมครั้งต่อไปถึงจะมีการรับรอง 
เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงขอมติจากทางสภาก่อนว่า จะน ารายงานการประชุมสภาใน
วันนี้ที่ยังไม่ได้มีการรับรอง น าไปแนบร่างเทศบัญญัติฯ เสนอนายอ าเภอครับ 

   

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดแจ้ง ไม่ต้องมีการอภิปราย เลขานุการสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม  
 

ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ ที่ยังไม่ได้มีการ
รับรอง น าไปแนบร่างเทศบัญญัติฯ เสนอนายอ าเภอ โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

  - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ ที่ยังไม่ได้     
มีการรับรอง น าไปแนบร่างเทศบัญญัติฯ เสนอนายอ าเภอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ โดยยังไม่มีการ
รับรองรายงานการประชุมแนบเอกสารการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ไปก่อนเฉพาะการนี้
เท่านั้น มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง (รวมประธานสภาฯ) , ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, 
งดออกเสียง –ไม่มี- (ลาป่วย 1 เสียง) 

 
นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้จึงขอปิดการ

ประชุมสภาในครั้งนี้ขอบคุณครับ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  11.45 น. 

 
 
(ลงชื่อ)    จ่าสิบเอก         ผู้บันทึกการประชุม 

                        (แดนชัย  สันยาว) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่  
31 สิงหาคม 2565 ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๕  มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้      
เป็นหลักฐาน   
 
 
 
 
 

   (ลงชื่อ)          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
               (นายอนุพงษ์  ธิรินทอง)    
             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

 
(ลงชื่อ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

            (นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน)    
            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    

 
(ลงชื่อ)         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายนเรศน์  ถาวร) 
                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ........... เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อ     
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๕  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
 
  (ลงชื่อ)          ศักดิ์ดา  อุปค า 

     (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


